



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๖๓

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑/๕

(นางสาววรรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8




กรุงเทพฯ ดุจดาดหลวง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด อัมพวันเวียงทอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 17/2564 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564









ข่าวผู้บริหาร

-  กทม. ห่วงใยประชาชน ชวนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 64
-  สบค.กทม. กำชับเขตเข้มตรวจแนะนำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
-  เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ข่าวรับสมัครงาน

-  กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

ข่าวสำนักงานเขต

-  ประเวศและภาษีเจริญณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-  หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
-  สัมพันธวงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์
-  ภาษีเจริญชวนช้อปเกษตรอินทรีย์ในงานตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”
-  หลายเขตตรึงราคาพัฒนาความสะอาด
-  สาทรจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
-  ภาษีเจริญออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
-  หนองแขมเปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทาง ไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กทม. ห่วงใยประชาชน ชวนเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน 64

(26 ม.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน สำหรับปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64 ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยการจุดธูปเทียน การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และการจุดประทัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว หากไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอัคคีภัย อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนพักอาศัย หรือประกอบกิจการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะปิดทำการในช่วงเทศกาลตรุษจีน อีกทั้งชุมชนที่บานเรือนมีลักษณะเป็นไม้เก่า และอยู่อาศัยหนาแน่น จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและการลุกลามของไฟได้ง่าย

กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้ การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้เจ้า การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องใช้ความระมัดระวัง มีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ โดยดูธูปเทียน กระดาษเงิน กระดาษทอง ให้มีลักษณะที่ไฟดับสนิทแล้ว ก่อนเข้านอน หรือออกนอกเคหสถาน การจุดประทัดต้องจุดในที่โล่ง รวมถึงตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากชำรุดต้องซ่อมทันที ควรปิดสวิทช์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน มีการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและเดินสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล หลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้ว ต้องปิดวาล์วแก๊สและดึงแก๊สให้เรียบร้อย และต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยหรือเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน ศึกษาถึงวิธีการใช้และถ่ายถอดให้ผู้พักอาศัยใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและสถานประกอบการต่างๆ ที่ปิดทำการ จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องดับเพลิงยกหัว และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมทั้งกำกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งสายด่วน โทร. 199 หากไฟลุกลามต้องรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ จากสถิติเพลิงไหม้เปรียบเทียบในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2561 - 2563 พบว่าในช่วงเผ่าะวังปี 2561 เกิดเพลิงไหม้ในอาคารจำนวน 27 ครั้ง ปี 2562 จำนวน 19 ครั้ง และปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง ใช้รถดับเพลิงในการดับเพลิง จำนวน 5 ครั้ง และประชาชนใช้ถังดับเพลิงทำการดับเพลิงจนสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุ จำนวน 1 ครั้ง สาเหตุเพลิงไหม้อาคารส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้าลัดวงจรในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ปลั๊กต่อเชื่อมไฟฟ้า และการจุดธูปเทียน กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชนเตรียมการป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

----- (อรรัตน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

ศบค.กทม. กำชับเขตเข้มตรวจแนะนำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

(26 ม.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 14/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมได้หารือถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งการรายงานจำนวนผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับแจ้งจากการระบาดรอบใหม่ ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน แยกตามความเสี่ยง พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้มีจำนวนมากที่สุด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการติดเชื้อจากการไปยังสถานที่ชุมนุมคน อาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานเลี้ยงต่างๆ ปัจจุบันมีรายงานการติดเชื้อมากขึ้น ศบค.กทม. จึงขอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจแนะนำสถานที่ชุมนุมคนดังกล่าว เพื่อให้เจ้าของสถานที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น รวมทั้งขอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร งดการนั่งรับประทานอาหารในร้าน หลังเวลา 21.00 น. อย่างเด็ดขาด

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอนซึ่งคาดว่าจะอาจเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ในเร็ววันนี้ ศบค.กทม.ขอเสนอแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคโควิด-19 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1.ขอให้ผู้ปกครองทำการคัดกรองบุตรหลานก่อนไปโรงเรียน หากพบบุตรหลาน มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป หรือมีอาการร่วมกัน น้ำมูก + ไอ หรือมีผื่น หรือแผลในปาก หรือตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือตามร่างกาย หรือถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน หรือถ่ายเป็นน้ำหรือมูกเลือด 1 ครั้ง หรือมีอาการตาแดงและขี้ตามาก ขอให้อยู่บ้านหรือ นำพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษา หรือแจ้งโรงเรียนเพื่อประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่คัดกรองเบื้องต้น 2.ครูทำการคัดกรองเด็กนักเรียน “ก่อนเข้าโรงเรียน” หากพบนักเรียนมีอาการข้างต้น ขอให้ผู้ปกครองพาลูกกลับบ้านหรือพาไปพบแพทย์ 3.ระหว่างวันขอให้ครูประจำชั้น/ ครูผู้สอน สังเกตอาการ หากพบนักเรียนมีอาการข้างต้น ให้แยกเด็กที่มีอาการออกจากกลุ่มเด็กปกติ ติดต่อให้ผู้ปกครองพาลูกกลับบ้าน และแนะนำให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์

สำหรับการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง (ACTIVE CASE FINDING / Sentinel Surveillance) โดยเฉพาะ ในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางแค และเขตจอมทอง ซึ่งกำหนดสุ่มตรวจทุก 3 เดือน ครั้งที่ 1 เดือน ม.ค. - ก.พ. 64 ครั้งที่ 2 เดือน เม.ย. - พ.ค. 64 ครั้งที่ 3 เดือน ส.ค. - ก.ย. 64 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

----- (ณัฐวุฒิ... สปส. รายงาน)

เดินทางขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

(26 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และสำนักงานเขตพระนคร ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในที่ประชุมเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1805/2563 ลงวันที่ 31 ส.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสร้างกรอบและต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นกรรมการที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นรองประธานกรรมการ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นรองประธานกรรมการ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ เกียรติสิน นายกษมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย นายเกรียงไกร เกิดศิริ รองคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ ปรีวัฒนิตย์ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนะ จีระพิพัฒน์ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สฤชัย สบแยม คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ที่ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 โดย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ลงนามในฐานะผู้มีอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ปรีชาวนิตย์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนางอนุสรรา ชื่นทรง รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ลงนามเป็นพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ลงนามร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างกรอบและต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยนำพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ มาเป็นพื้นที่ศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งประชาชนและหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล การอำนวยความสะดวกประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และการตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานครในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ส่วนแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) สำคัญสำคัญของแผนแม่บทฯ มีเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นมหานครอัจฉริยะ (Smart City) และการเป็นองค์กรดิจิทัล โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงกับมิติหลักตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ทั้ง 7 ด้าน คือ Smart Governance, Smart People, Smart Environment, Smart Mobility, Smart Economy, Smart Living และ Smart Energy และกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรและประชาชน (Human Capital) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ (Digital Standard) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการมุ่งสู่มหานครดิจิทัล (Agile and Responsive Infrastructure) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างบริการที่บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Business Process As a Services) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อตอบสนองนโยบายอย่างทันทั่วทั้ง (Digital Organization) ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานวัตกรรมเชิงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Innovation for Digital Economy) และยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Digital Entrepreneur)

โดยแผนแม่บทฯ ได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1.ระยะสั้น พ.ศ.2561-2562 (Clearing House) เป็นการเน้นการเตรียมความพร้อมและการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มาตรฐานกระบวนการทำงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับปรุง กฎ ระเบียบต่างๆ 2.ระยะกลาง พ.ศ.2563-2564 (High Performance) มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบูรณาการระบบสารสนเทศดิจิทัล และการบูรณาการด้านการเชื่อมโยงข้อมูลสู่หน่วยงานภายนอก เพื่อการบริการประชาชน (e-Service) 3.ระยะยาว พ.ศ.2565 (SMART BMA) มุ่งเน้นการพัฒนาและผลักดันองค์กรไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือมหานครอัจฉริยะ กรอบแนวคิดกระบวนการทำงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร จะนำไปสู่ “Smart City” เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งเป็นรากฐานในการกำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินการตามพันธกิจของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ครบวงจร มีการดำเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้วยการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่ทำให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน นำหลักเกณฑ์สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) มาเป็นแนวทางการทำแผนการพัฒนาฯ พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรและมาตรฐาน (Standard) ที่เป็นสากลร่วมกัน มีความปลอดภัย (Security) ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาใช้งานรวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่มีต่อข้อมูลขององค์กร การออกแบบและให้บริการประชาชน (Service) ที่ตรงตามความต้องการและมีประโยชน์สูงสุด สามารถใช้งานง่าย ระบบตอบสนองได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันแบบเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง (Simplify) รวมทั้งสามารถใช้งานบริการและระบบได้อย่างต่อเนื่อง (Sustainable) มีสังคมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสมาร์ตซิตีตามกรอบเมืองอัจฉริยะ (Smart City Framework) ที่เหมาะสม

ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย การพัฒนาและขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะ นอกจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกันขับเคลื่อนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ได้กำหนด “ย่านนวัตกรรม” คือการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมภายในเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่มีการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ โดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและ ผู้ดำเนินกิจกรรมภายในย่านให้มีการใช้นวัตกรรม การทำกิจกรรม แบ่งปันทรัพยากร และร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้กำหนดพื้นที่นำร่องโครงการย่านนวัตกรรม 8 ย่าน ได้แก่ 1.ย่านนวัตกรรมโยธี 2.ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ 3.ย่านนวัตกรรมคลองสาน 4.ย่านนวัตกรรมบางซื่อ 5.ย่านนวัตกรรมปทุมวัน 6.ย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 7.ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท และ 8.ย่านนวัตกรรมปทุมธานี

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนา “ระบบติดตามโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์” เพื่อบริหารการบริการโครงการเมืองอัจฉริยะในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ระบบนี้จะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์หลายโครงการ อาทิ 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ 3.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด บริเวณถนนจักรเพชร ช่วงสะพานเจริญรัชถึงลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพระพุทธรูปยอดฟ้า พื้นที่เขตพระนคร 4.โครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนไกรสีห์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร 5.โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองรอบกรุง (บางลำพู) 6.โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม และ 7.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง

(จิรัฐคม... สปส. รายงาน)

ข่าวรับสมัครงาน

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาวรณช สวดยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักงานระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ตำแหน่งพนักงานสถานีที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2612 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://dds.bangkok.go.th/> หัวข้อ “ประกาศสำนักงานการระบายน้ำ”

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 14 อัตรา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ ดุริยางคศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา และคีตศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา และ 2.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์) จำนวน 7 อัตรา และนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารธานีพรรัตน์ ชั้น 16 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ก.พ. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2713 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/cstd> หัวข้อ “ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์”

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 26 อัตรา ดังนี้ ฝ่ายโยธา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 6 สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ม.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2427 4727 ต่อ 6808 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.bangkok.go.th/ratburana> หัวข้อ “รับสมัครงาน”

----- (มูทิตา... สปส. รายงาน)

ประเวศและภาษีเจริญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่อยู่อาศัยประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตประเวศ วันที่ 28 ม.ค. 64 ณ โรงเรียนสุเหร่าจระเข้บ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์ศรีอนุสรณ์ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์ศรีอนุสรณ์ และโรงเรียนงามมานะ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

เขตภาษีเจริญ วันที่ 29 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนวัดบางเวก สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619 (ปชส...เขต รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตวังทองหลาง วันที่ 31 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ซ.รามคำแหง 21 (ชุมชนคลองพลับพลา 46 ไร่) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตสัมพันธวงศ์ วันที่ 30 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนอะไหล่เก่าและชุมชนวานิชสัมพันธ์ แขวงตลาดน้อย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2234 5905 หรือ 0 2233 1224-8 ต่อ 7171-7172

เขตสวนหลวง วันที่ 31 ม.ค. 64 ณ ชุมชนหมู่บ้านเสรี 5 ซ.พระรามเก่า 41 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2322 4671

เขตประเวศ วันที่ 31 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านเดอะมาสเตอร์ ไพรวเท แขวงหนองบอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374 -5

เขตสาทร วันที่ 31 ม.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ซ.จันทน์ 18/7 แยก 2,4,6 และ 8 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7225, 7226, 7227, 7228 (ปชส...เขต รายงาน)

สัมพันธ์วงศ์จัดทีมเดินเท้าตรวจพื้นที่พร้อมแก้ไขปัญหาทุกวันจันทร์

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงรุก เขตฯ โดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายทะเบียน ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่ ได้แก่ ด้านการจราจร ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพชีวิต โดยมีกำหนดการออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประจำเดือน ก.พ. 64 ดังนี้ วันที่ 1 ก.พ. 64 ณ ถ.จักรวรรดิ (ฝั่งซ้าย) จากแยกเอสเอบี ถึงเชิงสะพานพระปกเกล้า วันที่ 8 ก.พ. 64 ถ.จักรวรรดิ (ฝั่งขวา) จากแยกเอสเอบี ถึงเชิงสะพานพระปกเกล้า วันที่ 15 ก.พ. 64 ถ.มหาจักร (ฝั่งซ้าย) จาก ถ.เจริญกรุง ถึง ถ.อนุวงศ์ และวันที่ 22 ก.พ. 64 ถ.มหาจักร (ฝั่งขวา) จาก ถ.เจริญกรุง ถึง ถ.อนุวงศ์ ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยภายในพื้นที่

(ปชส...เขตสัมพันธวงศ์ รายงาน)

ภาษีเจริญชวนขอปณัฏ์กรอินทรีย์ในงานตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ”

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาศิเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ ดีๆ @ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ” ในวันที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร สำนักงานเขตภาษีเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบหาสารฆ่าแมลงตกค้าง โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผักสุขภาพภาษีเจริญ ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าว “สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง” ตลอดจนอาหารคาวหวาน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และข้าวของเครื่องใช้จากเกษตรกร เหล่าพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในชุมชนของเราชาวพื้นที่ภาษีเจริญ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวชุมชนภาษีเจริญมีรายได้เพิ่มขึ้น สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6636-6637

(ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

หลายเขตตรวจรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตยานนาวา เวลา 09.00-11.00 น. วันที่ 30 ม.ค. 63 ณ ลานจตุรทิศใต้ทางด่วนนางลิ้นจี่ เวลา 13.30-15.00 น. ณ พระรามที่ 3 ตั้งแต่พระรามที่ 3 ซ.52 ถึงสมาคมเดชะสัมพันธ์ และวันที่ 31 ม.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 28 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณในวงเวียน 22 กรกฎาคม และถนนรอบวงเวียน 22 กรกฎาคม

เขตหนองแขม เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 2 ก.พ. 64 ณ วัดทองเนียม และวันที่ 3 ก.พ. 64 ณ บางบอน 4 ตั้งแต่แยกวัดหลักสามถึงสุดเขตหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

เขตสาทร วันที่ 29 ม.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ถ.สาทรใต้ (ตั้งแต่แยกนรินทร ถึง ปาก ซ.สาทร 11) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7225, 7226, 7227 และ 7228

เขตวังทองหลาง วันที่ 30 ม.ค. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และริมทางจักรยาน ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 31 ม.ค. 64 ซ.รามคำแหง 43/1 ซ.อินทราภรณ์ ซ.ลาดพร้าว 80, 101 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

เขตประเวศ วันที่ 28 ม.ค. 64 ณ มัลลียามีอัลลีแอดจ์ (สุเหร่าทางควาย) ถ.อ่อนนุช ซ.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.62 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.บุษกร ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านอาหารตามสั่งพัฒนาใหม่ ถึงหน้าโรงเรียนอำมาตย์ลีลาศ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.10 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงปากซอยทางลัดออกถนนคูขนานกาญจนาภิเษก และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ทั้งสองฝั่ง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 30 ม.ค. 64 ทางเข้าสนามบึงสุวรรณภูมิ และสะพานข้ามคลองบัวเกาะ ถ.ลาดกระบัง และวันที่ 31 ม.ค. 64 ถ.พัฒนาชนบท 1,2 และสะพานข้ามคลองสาม ถ.เจ้าคุณทหาร

(ปชส...เขต รายงาน)

สาทรจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจและนำด้านกายภาพลักษณะของร้านจำหน่ายอาหาร โดยการตรวจคุณภาพอาหารทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit และตรวจด้านจุลชีววิทยาด้วยชุดตรวจ SI-2 พร้อมเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะในการประกอบ ประชุมและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ในวันที่ 2 ก.พ. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ร้านอาหารซอยสวนพลู ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

(ปชส...เขตสาทร รายงาน)

ภาษีเจริญออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครบครันและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินออม รายได้ และหนี้สินในครอบครัวได้ด้วยตนเอง พร้อมส่งเสริมเชิญชวนให้ประชาชนสร้างวินัยทางการเงินและการออมของตน ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนมีเงินออมไว้ใช้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ในวันที่ 30 ม.ค. 64 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ตลาดน้ำคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6636-6637

(ปชส...เขตภาษีเจริญ รายงาน)

หนองแขมเปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท ผู้ได้รับสิทธิคือ เด็กเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 มีสัญชาติไทยเท่านั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ ขบต.เทศบาลฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ปกครองและเด็กอยู่อาศัยไม่ใช้ตามทะเบียนบ้าน ยื่นหลักฐานเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง(ผู้ลงทะเบียน) 2. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) 4. หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน 5. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการตั้งแต่ 08.00-16.00 น. เกณฑ์รายได้ของคนในครอบครัวเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี พ่อแม่มีประกันสังคมขอใช้สิทธิได้ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถลงทะเบียนได้ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนฯ (รอคลอดก่อน) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 0 2421 4816

(สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)